

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

เรื่อง นโยบายการทำไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔/ว ๑๔๗๕๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตร ที่ กษ ๐๗๐๔/พ.๔๑๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๕
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะปฏิวัติ ที่ ลธ. ปว. ๑๑๑๓๗/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ พร้อมด้วยเอกสารประกอบบันทึกที่ ผพกค.๐๑๐๒/๓๗๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕

ตามที่กรมป่าไม้ได้เรียนให้จังหวัดทราบ เกี่ยวกับเรื่องนโยบายการทำไม้และการให้สัมปทานทำไม้กระยาเลยแก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๔ ซึ่งลงมติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำไม้ในป่านอกโครงการต่างๆ ทุกกรณี โดยเฉพาะกรณีการทำไม้ออกจากบริเวณที่ดินที่เปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ กรมป่าไม้จะวางหลักเกณฑ์ทางปฏิบัติเรียนมาเพื่อโปรดทราบในลำดับต่อไป นั้น

กรมป่าไม้ขอเรียนว่า เรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาใหม่แล้วเห็นว่า การที่จะมอบให้บุคคลต่างๆ ไป เข้าทำไม้ในที่ดินเปิดใช้ประโยชน์จะมีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้น จึงเห็นสมควรมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับไปทำตามเดิม รวมทั้งการทำไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ ซึ่งชลประทานเจ้าของโครงการประสงค์จะเวนคืนให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับทำต่อไป จึงได้เสนอขอให้สภการบริหารคณะปฏิวัติพิจารณา เรื่องนี้สภการบริหารคณะปฏิวัติได้พิจารณา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๕ ลงมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังรายละเอียดตามสำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและหนังสือสำนักเลขาธิการคณะปฏิวัติที่ส่งมาพร้อมนี้

อนึ่ง กรมป่าไม้ขอเรียนว่า การมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำออกตามเดิมนี ก็คงใช้หลักการเดิมที่เคยถือปฏิบัติมาก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงนาม) ประดิษฐ วนาพิทักษ์

(นายประดิษฐ วนาพิทักษ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

๕๐๑

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

ด่วนมาก

กระทรวงเกษตร

ที่ กษ ๐๗๐๔/พ. ๔๑๗

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง นโยบายการทำไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำไม้แพ้วทางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา การเกษตร และคมนาคม (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการเกษตร)

อ้างถึง บันทึกของ ผอ.ฝพกค. ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที่ พก.๐๒๐๑/๒๙๒๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พร้อมบันทึกของ ผอ.ฝพกค. ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๑ ชุด
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๔๐๓/๑๔๙๐๙ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พร้อมด้วยสำเนาหนังสือกระทรวงเกษตร ที่ กษ ๐๗๐๔/๙๗๕๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.๐๔๐๓/๑๕๙๗๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมด้วยสำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรที่ กษ ๐๗๐๔/๔๑๔๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามบันทึกของ ผอ.ฝพกค. ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ส่งหนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที่ พก ๐๒๐๑/๒๙๑๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องการทำไม้และแพ้วทางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ ซึ่งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอเห็นสมควรยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่มีมติให้กรมชลประทาน การพลังงานแห่งชาติ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ทำไม้เสียเองโดยตรงเพื่อมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำไม้เล็ก และไม่ใหญ่ ตลอดจนการเผาไม้โดยมีหลักการรวม ๒ ประการ ดังรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ที่ พก ๐๒๐๑/๒๙๒๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ส่งมาด้วย ข้อ ๑ ให้กระทรวงเกษตรพิจารณา นั้น

กระทรวงเกษตรขอเรียนว่า ได้นำเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาราชการด้านป่าไม้ของกระทรวงเกษตร (กพป.) ซึ่งมีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และกรมป่าไม้ร่วมด้วย เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้

๑. การทำไม้และแพ้วทางป่าในบริเวณที่ดินสร้างอ่างเก็บน้ำตามโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอขอเวนคืนการทำไม้ นั้น เห็นสมควรมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้รับอนุญาตทำไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำแทนหน่วยงานเจ้าของหน่วยงานต่างๆ ตามที่กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอโดยมีเหตุผลว่า

๑.๑ กรมชลประทานหรือหน่วยงานอื่นเจ้าของโครงการไม่เคยมีประสบการณ์ในทางทำไม้มาก่อน ยากที่จะควบคุมดำเนินการทำไม้ออกให้เป็นไปโดยราบรื่นได้

๕๐๒

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า



๑.๒ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นองค์การของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในทางทำไม้อยู่แล้ว ย่อมสามารถควบคุมการทำไม้ได้รัดกุมกว่า

๑.๓ ป้องกันการลักลอบตัดไม้ในป่าอื่นมาสวมใบอนุญาตทำไม้ในเขตอ่างเก็บน้ำ เพราะอาณาเขตอ่างเก็บน้ำกว้างขวางควบคุมยาก

๒. เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๔ มอบป่าสัมปทานให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน ๒๔ สัมปทาน โดยให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำไม้ในป่านอกโครงการ หรือไม้ในที่ดินที่จะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสทำไม้เหล่านั้นได้แก่การทำไม้ในที่ดินที่กันออกจากป่าสงวนหรือไม้ในที่ดินนอกเขตป่าที่จำแนกไว้เป็นป่าถาวร ซึ่งทบวงการเมืองต่างๆ จะต้องเปิดที่ดินใช้ประโยชน์ (ยกเว้นทบวงการเมืองที่มีกฎหมายบังคับ โดยเฉพาะอยู่แล้ว เช่น กรมประชาสัมพันธ์และกรมสหกรณ์ที่ดิน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑)

ประเด็นข้อ ๒ นี้ กระทรวงเกษตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในขั้นต้นตามที่ กระทรวงเกษตรเสนอ (หนังสือกระทรวงเกษตร ถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่ กษ ๐๗๐๔/๔๑๔๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๔) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิการทำไม้ประเภทนี้ ก็เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนเรื่องไม้ใช้สอยส่วนตัวหรือการปลูกสร้างบ้านเรือน แต่บัดนี้ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตไม้เพื่อการใช้สอยของประชาชนในกรณีต่างๆ ไว้แล้ว ดังนี้

๒.๑ ไม้ในป่านอกโครงการ หรือไม้ที่จะทำออกจากที่ดินเปิดใช้ประโยชน์หากยังมีได้สำรวจและแจ้งจำนวนไม้ที่แน่นอนให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับทำ ถ้ามีผู้ขอทำไม้ออกเพื่อใช้สอยส่วนตัวหรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ ก็ให้พิจารณาอนุญาตไปได้ตามระเบียบและตามความจำเป็น

๒.๒ การพิจารณาอนุญาตให้ทำไม้ในป่าโครงการโดยวิธีประมูลผูกขาดนั้นก็ได้กำหนดหลักการให้กันไม้ไว้สำหรับอนุญาตเพื่อใช้สอยส่วนตัว จำนวน ๒๐% ของจำนวนไม้แต่ละชนิด

๒.๓ ป่านอกโครงการทั่วไป ก็ได้มีการพิจารณาอนุญาตเพื่อใช้สอยส่วนตัวได้ตามระเบียบที่กรมป่าไม้และกระทรวงเกษตรวางไว้

๒.๔ กรมป่าไม้ได้จัดให้มีป่าโครงการสำหรับอนุญาต เพื่อการใช้สอยโดยเฉพาะเป็นบางท้องที่อีกด้วย

๒.๕ ไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ มีโฉนด หรือ น.ส.๓ ให้เจ้าของที่ดินขอทำเพื่อใช้สอยได้ซึ่งได้มอบอำนาจการอนุญาตให้จังหวัดไปแล้ว

๒.๖ การให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำไม้เป็นการสะดวกแก่การตรวจสอบควบคุมและป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าดังกล่าวในประเด็นข้อ ๑ ข้างต้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว กระทรวงเกษตรจึงเห็นสมควรให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการทำไม้ดังกล่าวต่อไปตามเดิม เช่นเดียวกับไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน





โดยที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ มอบให้กรมชลประทาน การพลังงานแห่งชาติ หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เจ้าของโครงการเป็นผู้ทำไม้และแผ้วถางป่า เองโดยตรง และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๔ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิ การทำไม้ในป่านอกโครงการ และไม้ในที่ดินที่จะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ เมื่อจะเวนคืนให้องค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้เป็นผู้รับอนุญาตทำไม้ตามเดิมก็ต้องเสนอให้สภการบริหารคณะปฏิบัติพิจารณาอนุมัติเสียก่อนจึงจะ ดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงเกษตรจึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากชอบด้วยคำขอได้โปรดนำกราบเรียน ขณฯ หัวหน้าคณะปฏิบัติ เพื่อนำเสนอสภการบริหารของคณะปฏิบัติพิจารณาต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงนาม) ป. กรรณสูต
 (นายปรีดา กรรณสูต)
 ปลัดกระทรวงเกษตร
 ผู้ใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร





ที่ ลธ.ปว.๑๑๑๓๗/๒๕๑๕

สำนักงานเลขาธิการคณะปฏิวัติ

๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๕

เรื่อง นโยบายการทำไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำไม้แพ้วทางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา การเกษตร และคมนาคม

อ้างถึง หนังสือ ลธ.ปว.๑๐๔๘๖/๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบบันทึก ที่ ผพกค. ๐๑๐๒/๓๗๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๕

ตามที่ได้ยื่นยันมติสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๕ เรื่อง นโยบายการทำไม้
นอกเขตป่าโครงการและการทำไม้แพ้วทางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำมา นั้น

ในการประชุมสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๕ นายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์
รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าชี้แจงเรื่องนี้ต่อที่ประชุมฯ เมื่อได้พิจารณากันแล้วที่ประชุมลงมติ
“อนุมัติตามที่เสนอ”

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงนาม) พลเอก กฤษณ์ สีวะรา
(กฤษณ์ สีวะรา)
เลขาธิการคณะปฏิวัติ

แผนการประชุม

โทร. ๘๒๔๕๕๔

๕๐๕

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า





ส่วนราชการ ฝ่ายอำนวยการพัฒนา การเกษตร และคมนาคม

ที่ ผพกค.๐๑๐๒/๓๗๖

ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง นโยบายการทำไม้นอกเขตป่าโครงการและการทำไม้แผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำ

กราบเรียน ฯพณฯ หัวหน้าคณะปฏิวัติ

ด้วยกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติได้เสนอความเห็นที่ ๓ พศคจิกายน ๒๕๐๓ ที่มีมติให้กรมชลประทาน กรมพลังงานแห่งชาติ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ทำไม้และแผ้วถางป่าในบริเวณอ่างเก็บน้ำเสียเองโดยตรงเพราะมีปัญหาและอุปสรรคนานาประการ กล่าวคือ ผู้รับจ้างของกรมชลประทานไม่สามารถตัดฟันและเผาไม้ให้แล้วเสร็จตามสัญญากรมชลประทาน ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการทำไม้ ตลอดทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะควบคุมเพียงพอ เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างลักลอบตัดไม้ นอกอ่างและนำเข้ามาในอ่างเพื่อแอบอ้างเป็นไม้ในอ่าง ไม้เมื่อตัดฟันและเผาแล้วภายใน ๑ ปี ก็จะแตกกิ่งก้านออกมาใหม่เกือบเหมือนเดิม ก็จะต้องตั้งงบประมาณตัดฟันและเผาไม้ซึ่งเท่ากับเป็นการจ่ายเงิน ค่าจ้าง ๒ ครั้ง ราคางานก่อสร้างสูงโดยไม่จำเป็น กรมชลประทานควรรับผิดชอบ เพราะการก่อสร้างตัวเขื่อน เท่านั้น ส่วนไม้ในบริเวณอ่างเก็บน้ำควรเป็นหน้าที่ของบุคคลอื่นที่มีความรู้ความชำนาญ ทั้งได้สอบถามการ พลังงานแห่งชาติและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว มีความเห็นพ้องต้องกันว่า การยกเลิกมติกรม. เมื่อวันที่ ๓ พศคจิกายน ๒๕๐๓ และควรมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำไม้เล็กและไม้ใหญ่ตลอดจน เผาไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำแทนต่อไป ซึ่งฝ่ายอำนวยการพัฒนาการเกษตร และคมนาคม ได้มอบ ให้กระทรวงเกษตร พิจารณาแล้ว และได้รายงานคณะกรรมการพิจารณาราชการด้านป่าไม้ของกระทรวงเกษตร (กพป.) มีความเห็นว่า

๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอ

๒. ขอให้พิจารณามติ กรม. เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๐๔ ที่มีมติให้องค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้สละสิทธิการทำไม้ในป่านอกโครงการ หรือไม้ในที่ดินที่จะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีโอกาสทำไม้เหล่านั้น

กระทรวงเกษตรพิจารณาเห็นว่า ในชั้นเดิมกระทรวงเกษตรได้ดำเนินให้มีมติ กรม. เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๐๔ นี้ เนื่องจากเกรงว่าจะทำให้ประชาชนเดือดร้อน เรื่องไม้ใช้สอยส่วนตัวหรือการ ปลุกสร้างบ้าน แต่บัดนี้ ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การอนุญาตไม้เพื่อการใช้สอยของประชาชนในกรณีต่างๆ ไว้แล้ว จึงสมควรมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ทำไม้ต่อไปตามเดิม เช่นเดียวกับที่กระทรวง พัฒนาการแห่งชาติเสนอ

ฝ่ายอำนวยการพัฒนา การเกษตร และคมนาคม พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตร เสนอ จึงขอเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากชอบด้วยคำริ ขอได้โปรดเสนอสภการบริหารคณะปฏิวัติพิจารณา ยกเลิกมติ กรม. เมื่อวันที่ ๓ พศคจิกายน ๒๕๐๓ และยกเว้น มติ กรม. เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๐๔ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สละสิทธิจากการเป็นผู้รับอนุญาตทำไม้นอกเขตป่า โครงการ หรือไม้ในที่ดินที่จะเปิดใช้ประโยชน์ต่างๆ ที่ไม่ขัดกับกฎหมายตามหลักการเดิมต่อไป

(ลงนาม) พล.อ.อ. ทวี จุลละทรัพย์

(ทวี จุลละทรัพย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา การเกษตร และคมนาคม

๕๐๖

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า



ที่ กษ ๐๗๐๔(๓)/ว.๑๓๖๓๔

กรมป่าไม้

ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๙๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๔

เรื่อง ข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน การตัดฟันไม้ ในแนวเขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔/๔๑๒๔ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๑๑ และที่ กส.๐๗๐๔/ว ๒๗๕๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุม ๑ ชุด

ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่อ้างถึงฉบับแรก ส่งสำเนาข้อตกลงเกี่ยวกับการสงวน การตัดฟันไม้ ในแนวเขตทางและในที่ดินสงวนของกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๑๑ มาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติ และหนังสือฉบับหลังกรมป่าไม้กำหนดทางปฏิบัติ เพื่อให้การตัดฟันไม้ออกจากเขตทางหลวง เป็นไปตามข้อตกลง ตามที่กรมทางหลวงเสนอเพิ่มเติม รวม ๖ ข้อ และกรมป่าไม้เห็นสมควรดำเนินการตามความเหมาะสมสำหรับไม้ที่ยังไม่ได้ออกอนุญาต รวม ๔ ข้อ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

บัดนี้ กรมป่าไม้กับกรมทางหลวงได้จัดประชุมพิจารณา เรื่อง กรรมสิทธิ์ของต้นไม้ ในเขตทางหลวงที่ถูกตัดฟัน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๒๔ ณ ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้และผู้แทนกรมทางหลวง ได้เสนอเป็นข้อยุติในที่ประชุม ๒ ประการ ดังนี้

๑. ถ้าไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่เดิม หรือที่ปลูกขึ้นในเขตทางหลวง ให้กรมทางหลวงขอรับอนุญาตต่อกรมป่าไม้ เพื่อนำไปใช้ในกิจการงานทางของกรมทางหลวงได้ และถ้ากรมป่าไม้จะอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าทำไม้ในเขตทางหลวง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงเสียก่อน

๒. ไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในเขตทางหลวงที่ผ่านพื้นที่ป่าไม้ อันได้แก่ป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าถาวรของชาติ ถ้ายังไม่มีการทวงเพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติ หรือยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่จากคณะรัฐมนตรี หรือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมป่าไม้รับผิดชอบการทำไม้ออกจากที่ตั้งกล่าว โดยไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน

ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอ แต่ขอให้เพิ่มเติมว่า ในการทำไม้ออกตามแนวทาง ตามข้อ ๒ ขอให้กรมทางหลวงสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปร่วมทำการตรวจสอบไม้ต้นที่จะตัดออก และต้นใดควรสงวนไว้เป็นร่มเงาริมทางหลวงด้วย ดังรายละเอียดตามรายงานการประชุมตามที่ส่งมาด้วย ซึ่งกรมทางหลวงแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบ ตามหนังสือ ที่ คค ๐๖๐๖/๓๔๔๔ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๒๔ ว่าเห็นชอบด้วยตามมติที่ประชุมดังกล่าว และกรมทางหลวงก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมติที่ประชุมแล้ว

กรมป่าไม้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) จำนงค์ โภธิสาโร

(นายจำนงค์ โภธิสาโร)

อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร.๕๗๙-๔๔๕๓

๕๐๗

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายใช้ประโยชน์ที่ดิน กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้

ที่ กษ. ๐๗๐๕(๓)/๓๗๓๐

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่า หรือ ปลูกสร้างสวนป่า สำหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อทำเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้ง ๓ ท่าน

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ผู้ตรวจการป่าไม้ทั้ง ๔ ท่าน

ผู้บังคับการตำรวจป่าไม้

ผู้อำนวยการโรงเรียนอบรมวนกรรมตาก

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หัวหน้าสำนักงานเงินทุนหมุนเวียนคั่นคว่าทดลองเกี่ยวกับป่าสน

เลขานุการกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/ว. ๓๗๒๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าสำหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่า เพื่อทำเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน เรียนมาเพื่อทราบ เป็นการต่อเนื่องหนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๐๕ (๓)/ว. ๒๘๖๗๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗

(ลงนาม) อุดม หิรัญพฤกษ์

(นายอุดม หิรัญพฤกษ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้



ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/ ว.๓๗๒๔

กรมป่าไม้

ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๙๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔

เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่า หรือ ปลูกสร้างสวนป่า สำหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อการทำเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๐๕ (๓)/ว. ๒๕๖๗๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งทางปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่า หรือ ปลูกสร้างสวนป่า สำหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อทำเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน ไปพลางก่อน ในช่วงระยะเวลาที่กรมป่าไม้ได้เสนอแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

บัดนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๔ ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังกล่าวเป็นไปในทำนองเดียวกัน กรมป่าไม้จึงขอเรียนแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑. เรื่องราวประทานบัตรเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหินรายใดที่ได้รับอนุญาตทางฝ่ายป่าไม้แล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งไม่ขัดข้องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรธรณี หรือกรมที่ดินดำเนินการเพื่อออกประทานบัตรหรือใบอนุญาตได้ โดยยังไม่ต้องออกใบอนุญาตแผ้วถางป่าและเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖

๒. เมื่อผู้ขออนุญาตรายใดได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ตามกฎหมายแร่ หรือประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว และมีความประสงค์ที่จะเปิดพื้นที่ดำเนินการในบริเวณใด เนื้อที่เท่าใด (ภายในอาณาเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต) ก็ให้มายื่นคำขอรับใบอนุญาตแผ้วถางป่าและชำระเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ตามความจำเป็นที่จะต้องเปิดพื้นที่ดำเนินการเป็นปีๆ หรือเป็นคราวๆ ไป แต่ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือไปยังกรมทรัพยากรธรณี หรือกรมที่ดินว่า ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่บริเวณใด ผู้ขออนุญาตต้องมีใบอนุญาตให้แผ้วถางป่าและใบเสร็จที่แสดงว่าได้ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ในบริเวณนั้นแล้ว จึงจะอนุญาตให้เปิดพื้นที่ดำเนินการได้ หากผู้ขออนุญาตไม่มีหลักฐานดังกล่าวทางฝ่ายป่าไม้มาแสดงก็ขอให้ทางทรัพยากรธรณีหรือที่ดินจังหวัดท้องที่ระงับการอนุญาตใช้พื้นที่ไว้ก่อน จนกว่าผู้ขออนุญาตจะมีหลักฐานดังกล่าวครบถ้วนแล้วเท่านั้น

๕๐๙

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า





๓. บริเวณพื้นที่ที่ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหินที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ตามจำนวนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะมีไม้หวงห้ามขึ้นอยู่หรือไม่ เมื่อพื้นที่ นั้นยังคงเป็น “ป่า” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ “ป่า” หมายความว่า ที่ดิน ที่ยังมีไม้บุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น ในกรณีที่บุคคลใดเข้าทำเหมืองแร่หรือระเบิด ย่อยหินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ก็ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๙๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการแผ้วถางป่าและเรียก เก็บเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแผ้วถางป่าพร้อมกับเก็บเงินค่าใช้จ่ายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการบำรุงป่าหรือ ปลูกสร้างสวนป่าตามจำนวนพื้นที่ที่ได้รับใบอนุญาต ในอัตราไร่ละ ๑,๒๐๐ บาท ตามนัยข้อ ๒ แห่งประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า สำหรับ ผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อทำเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ทูกราย

๔. พื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์อยู่ก่อน และยังมีอายุอยู่ ซึ่งได้เรียกเก็บเงินค่าชดเชยป่าไม้เสียหายไปแล้ว ถึงแม้จะได้แผ้วถางป่าและทำเหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหินตามที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว ก่อนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดอัตรา ค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า สำหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อทำเหมืองแร่หรือระเบิด ย่อยหิน ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ มีผลใช้บังคับ (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๖) ไม่ต้องเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เฉพาะพื้นที่ ซึ่งผ่านพ้นการทำเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหินแล้ว เว้นแต่ผู้ขออนุญาตมีความประสงค์จะใช้พื้นที่บริเวณนั้น เปิดทำเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหินอยู่อีก ผู้รับประทานบัตรเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหินจะต้องขออนุญาต แผ้วถางป่าและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแผ้วถางป่าพร้อมเงินค่าใช้จ่ายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการ บำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าตามจำนวนพื้นที่ที่ได้รับใบอนุญาตแต่ละคราวในอัตราไร่ละ ๑,๒๐๐ บาท ตามนัยข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นทางปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) จำนงค์ โภธิสาร
(นายจำนงค์ โภธิสาร)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

โทร. ๕๗๙๔๐๔๔

๕๑๐

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า





ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/ว ๒๔๙๘๒

กรมป่าไม้

ถนนพหลโยธิน กทม ๑๐๙๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๒๘

เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่า หรือปลูกสร้าง
สวนป่า สำหรับผู้รับใบอนุญาตให้แผ้วถางป่า เพื่อการทำเหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดราชบุรี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/๒๔๙๘๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๘

กรมป่าไม้ขอส่งสำเนาหนังสือ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติในทำนอง
เดียวกันด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) ชำนิ บุญโยภาส

(นายชำนิ บุญโยภาส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

โทร. ๕๗๙๔๐๔๘



ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/ ๒๕๔๘๑

กรมป่าไม้

ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๙๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๒๘

เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่า หรือ ปลูกสร้างสวนป่า สำหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อทำเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัด รบ ๐๐๐๙ /๑๘๙๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดหรือทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ว่า “ในกรณีผู้รับอนุญาตแผ้วถางป่าได้รับการต่ออายุใบอนุญาตแผ้วถางป่าอีกครั้งหนึ่งแล้ว ทางราชการไม่อาจต่ออายุใบอนุญาตได้อีก และได้ชำระค่าบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าไว้ต่อทางราชการเต็มพื้นที่แล้ว แต่ปรากฏว่ามีพื้นที่บางส่วนยังไม่ได้ทำเหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหิน หรือต้องทำเหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหินในพื้นที่เดิมต่อไปอีก และผู้ได้รับอนุญาตทำเหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหิน จะต้องขออนุญาตแผ้วถางป่าใหม่อีก ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมและจำนวนเนื้อที่เท่าเดิม หากได้รับอนุญาตแล้วจะต้องเรียกเก็บเงินค่าบำรุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรฉบับดังกล่าวอีกหรือไม่ และจะต้องเรียกเก็บทุกครั้งที่มีการออกอนุญาตให้แผ้วถางป่าตลอดไป หรือไม่ เพียงใด” ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า โดยที่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่า สำหรับผู้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่าเพื่อทำเหมืองแร่หรือระเบิดย่อยหิน ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ มีเจตนารมณ์ที่จะใช้บังคับแก่ผู้รับอนุญาตแผ้วถางป่า เพื่อทำเหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหิน ต้องออกเงินค่าใช้จ่ายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้แทน โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ข้อ ๒ (๑๕) อีกทั้งต้องชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามจำนวนพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้แผ้วถางป่าในอัตราไร่ละ ๑,๒๐๐ บาท โดยชำระพร้อมกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแผ้วถางป่าดังกล่าว เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว หากผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการแผ้วถางป่าหรือทำเหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหินให้แล้วเสร็จภายในอายุใบอนุญาต ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน ๑๒ เดือน หรือ ๑ ปี (ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/๑๘๔๗๖ - ๗๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘) ทางราชการอาจพิจารณาผ่อนผันโดยการต่ออายุใบอนุญาตให้ ๑ ครั้ง ตามความจำเป็น โดยมีระยะเวลาไม่เกินอายุในใบอนุญาตเดิมและการต่ออายุใบอนุญาตแผ้วถางป่านั้นไม่ต้องออกใบอนุญาตใหม่ให้ใช้ใบอนุญาตฉบับเดิม เพียงแต่ให้หมายเหตุในการต่ออายุไว้ในช่องหมายเหตุ ทั้งต้นขั้วและปลายขั้วและให้ลงชื่อผู้อนุญาตพร้อมด้วย วัน เดือน ปี ที่อนุญาตไว้เป็นหลักฐาน (หนังสือกรมป่าไม้

๕๑๒

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า



ที่ ๑๗๓๐๓/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๐) และเมื่อได้รับการต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ๑ ครั้ง หากผู้รับใบอนุญาตยังดำเนินการตามวัตถุประสงค์ไม่แล้วเสร็จอีก ทางราชการก็จะไม่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้อีก แต่ผู้รับใบอนุญาตก็สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ และค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าที่ผู้รับอนุญาตได้ชำระให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามจำนวน พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้แผ้วถางป่าในอัตราไร่ละ ๑,๒๐๐ บาท โดยชำระพร้อมกับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแผ้วถางป่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ข้อ ๒ ดังกล่าวย่อมตกเป็นของรัฐตามหลักการอนุญาตและสัญญา ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องคืนเมื่อได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว อีกทั้งการที่ผู้รับใบอนุญาตได้ยินยอมชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าพร้อมกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแผ้วถางป่า โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อโต้แย้งใดๆ นั้น เท่ากับว่าผู้รับใบอนุญาตยินยอมรับเงื่อนไขของทางราชการที่กำหนดทุกกรณีแล้วว่า จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในอายุใบอนุญาต ฉะนั้น การที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในอายุใบอนุญาต จึงเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับใบอนุญาตเอง ไม่ใช่ความผิดของทางราชการแต่อย่างใด ผู้รับใบอนุญาตจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องหรือขอคืนค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าจากทางราชการแต่อย่างใด และในกรณีที่ทางราชการไม่อาจต่ออายุให้ไม่ว่ากรณีใด และผู้รับอนุญาตได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแผ้วถางป่าใหม่อีก ผู้รับอนุญาตต้องชำระค่าบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าตามจำนวนเนื้อที่ที่ได้รับอนุญาตในอัตราไร่ละ ๑,๒๐๐ บาท ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังกล่าวใหม่อีกแม้ว่าจะเป็นการขออนุญาตแผ้วถางป่าในพื้นที่เดิมและจำนวนเนื้อที่เท่าเดิมก็ตาม จึงสรุปได้ว่าทุกครั้งที่มีการออกใบอนุญาตให้แผ้วถางป่าเพื่อการทำเหมืองแร่ หรือระเบิดย่อยหิน ผู้รับอนุญาตจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เสมอ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกรมป่าไม้ได้แจ้งให้ทราบแล้ว ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/๓๗๒๔ - ๓๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ซึ่งกำหนดให้ผู้รับอนุญาตที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายแร่ หรือประมวลกฎหมายที่ดินแล้ว และมีความประสงค์ที่จะเปิดพื้นที่ดำเนินการในบริเวณใด เนื้อที่เท่าใด ภายในอาณาเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ก็ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแผ้วถางป่า และชำระเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ ตามความจำเป็นที่จะต้องเปิดพื้นที่ดำเนินการเป็นปีๆ หรือเป็นคราวๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) ชำนิ บุญโยภาส
(นาย ชำนิ บุญโยภาส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

กองจัดการที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

โทร. ๕๗๙๔๐๔๔



ที่ ตร ๐๐๐๙/๕๑

สำนักงานป่าไม้จังหวัดตราด
บ้านท่าเรือจ้าง ตราด ๒๓๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐

เรื่อง การขออนุญาตตั้งโรงงานสกัดน้ำมันจากไม้เนื้อหอม

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๓๒/๐๗๔
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๐ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย

เนื่องจากได้รับหนังสือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๓๒/๐๗๔ ลงวันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๓๐ แจ้งว่า กรณีที่มีผู้ขอใช้ไม้เนื้อหอมเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมันจะต้องดำเนินการขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้หรือไม่ ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

สำนักงานป่าไม้จังหวัดตราด ตรวจสอบเรื่องราวแล้วปรากฏว่าไม้เนื้อหอมรายนี้ได้นำเข้าตาม
ใบรับรองการนำเข้าของกรมศุลกากร จังหวัดระนองไปยังจังหวัดตราด เพื่อบดหรือป่นให้ละเอียด ใส่ตุ่มหมัก
ประมาณ ๑๐-๑๕ วัน แล้วผ่านวิธีการต่างๆ จนกระทั่งได้น้ำมันหอมส่วนกากที่เหลือ จำหน่ายให้แก่ผู้ที่มาซื้อ
ทำธูปหอมต่อไป

เกี่ยวกับการนำไม้เนื้อหอมมาสกัดเป็นน้ำมันหอมจำหน่ายนั้น เนื่องจากในท้องที่จังหวัดตราด
ไม่มีการอนุญาตไม้เนื้อหอมแต่อย่างใด จึงขอเรียนหารือแนวทางปฏิบัติว่า ในกรณีเช่นนี้ผู้ประกอบการ
จะต้องขออนุญาตตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ ๒๔๔๔ หรือไม่ประการใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เมื่อผลการพิจารณาเป็นผลประการใด โปรดแจ้งจังหวัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ
(ลงนาม) จรรยา แววุฒินันท์
(นายจรรยา แววุฒินันท์)
ป่าไม้จังหวัดตราด

โทร. ตราด (๐๓๙) ๕๑๑๑๕๗

๕๑๔

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า



ที่ กษ ๐๗๐๔(๒)/๑๔๙๔๒

กรมป่าไม้

ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กทม. ๑๐๙๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๐

เรื่อง ขออนุญาตตั้งโรงงานสกัดน้ำมันจากไม้หอม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

อ้างถึง หนังสือจังหวัด ที่ ตร ๐๐๐๙ /๕๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐

ตามหนังสือจังหวัดที่อ้างถึง หรือกรมป่าไม้ว่า การตั้งโรงงานเพื่อสกัดน้ำมันจากไม้หอม โดยนำมาบดหรือป่นให้ละเอียดใส่ตุ่มหมักและผ่านกรรมวิธีต่างๆ สกัดออกมาเป็นน้ำหอมและกากส่วนที่เหลือ จำหน่ายออกเพื่อทำรูปหอม จะต้องขออนุญาตตั้งโรงงานฯ ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ หรือไม่ นั้น

กรมป่าไม้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า การสกัดน้ำมันจากไม้หอมกรรมวิธีการผลิตจะต้องผ่านการบดหรือป่นเพื่อนำไม้หอมมาสกัดเป็นน้ำมันนั้น อยู่ในข่ายที่จะต้องขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแนะนำผู้ขอรายนี้ให้ยื่นเรื่องราวขอตั้งโรงงานแปรรูปไม้เพื่อทำการบดและสกัดน้ำมันจากไม้หอมต่อไป.

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) นายชำนาญ บุญโยภาส
(นายชำนาญ บุญโยภาส)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองคุ้มครอง

โทร. ๕๗๙๔๔๕๒

สำเนาส่ง ป่าไม้เขตศรีราชา

๕๑๕

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายกฎหมาย กองนิติการ โทร. ๕๗๙๕๒๖๘

ที่ กษ ๐๗๐๗ / ๑๒๑ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๐

เรื่อง การขออนุญาตตั้งโรงงานสกัดน้ำมันจากไม้หอม

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

ตามบันทึกของอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ (ท่านรองอุดม หิรัญพฤษ) เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๐ ได้โปรดมีบัญชาให้กองนิติการพิจารณากรณีนายทอง อภิบาลศรี ขออนุญาตตั้งโรงงานสกัดน้ำมันจากชิ้นส่วนไม้หอม ซึ่งนำเข้ามาในราชอาณาจักรทางจังหวัดระนอง เพื่อนำมาบดแล้วต้มสกัดเป็นน้ำหอม ณ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งกองคุ้มครองพิจารณาแล้วเห็นว่า อยู่ในข่ายที่จะต้องขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ สมควรตอบข้อหารือให้จังหวัดตราดทราบเพื่อดำเนินการต่อไปนั้น

กองนิติการได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่า การพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่าชิ้นส่วนของไม้กฤษณาหรือไม้หอมที่จะนำมาบดแล้วสกัดเป็นน้ำหอมนั้นมีสภาพเป็น “ไม้” หรือ “ของป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ สำหรับกรณีนี้จังหวัดตราดไม่ได้ส่งตัวอย่างชิ้นส่วนไม้กฤษณาหรือไม้หอมมาให้กรมป่าไม้ประกอบพิจารณาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากชิ้นส่วนของไม้กฤษณาหรือไม้หอมดังกล่าวมีลักษณะเป็นสะเก็ดหรือชิ้นที่เก็บมาจากส่วนที่ผุของไม้กฤษณาหรือไม้หอม ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเฉพาะไม้กฤษณาหรือไม้หอมบางต้นมิได้เกิดขึ้นกับไม้กฤษณาหรือไม้หอมทุกต้นไป มีลักษณะคล้ายไม้ฟุรอนมีกลิ่นหอมแล้ว คณะกรรมการป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๕ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กำหนดชิ้นกฤษณาดังกล่าวเป็นของป่าหวงห้าม ซึ่งกองนิติการได้ดำเนินการแก้ไขพระราชกฤษฎีกา กำหนดชิ้นไม้กฤษณาหรือกฤษณาเป็นของป่าหวงห้ามแล้ว ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้นในเมื่อได้กำหนดให้ชิ้นไม้กฤษณาหรือไม้หอมเป็น “ของป่าหวงห้าม” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ แล้วเช่นนี้ การตั้งโรงงานแปรรูปชิ้นไม้กฤษณาหรือไม้หอมเพื่อสกัดเป็นน้ำหอมจึงไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่อย่างใด เพราะเป็นการแปรรูป “ของป่า” มิใช่เป็นการแปรรูป “ไม้”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ได้แนบเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

๕๑๖

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๒๕๖๒๕

กรมป่าไม้

ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๙๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การตัดไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีการประชุมพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่รัฐสภา การพิจารณาครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ได้สนใจปัญหาการตัดไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของราษฎรเป็นอย่างมาก โดยแจ้งว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมจากการตัดไม้ในที่ดินของตนเอง จึงเห็นว่าควรแก้ไขปัญหานี้

กรมป่าไม้ได้เชิญผู้แทนกรมการปกครองและกรมที่ดินไปปรับปรุงเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ณ ห้องประชุมกรมป่าไม้ แล้วที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติว่า แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาร่วมกันและมีข้อตกลงไว้แล้ว ซึ่งไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของราษฎรที่มีไซ้ไม้สักและไม่ยาง และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความแล้วว่า เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ดินที่ไม่นับขึ้นอยู่ ราษฎรสามารถตัดฟันและแปรรูปได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตอยู่แล้ว

กรมป่าไม้จึงเรียนมาเพื่อชักชวนความเข้าใจในทางปฏิบัติเพื่อให้รวดเร็วอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎร จึงขอให้จังหวัดกำชับอำเภออีกครั้งหนึ่งว่า หากมีราษฎรรายใดขอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไม้เพื่อออก หนังสือรับรองนำไม้เคลื่อนที่ไปใช้ที่อื่น ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยมิชักช้า เมื่อดำเนินการแล้วให้รีบบอกพนักงานให้รับรองให้แก่ผู้ขอโดยด่วน พร้อมให้แจ้งอำเภอแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ทราบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) ไพโรจน์ สุวรรณกร
(นายไพโรจน์ สุวรรณกร)
อธิบดีกรมป่าไม้

๕๑๗

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า

ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/๓๖๖๓๘

กรมป่าไม้

๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๓๖

เรื่อง บริษัทสวนกิตติ จำกัด ขอรับใบอนุญาตทำไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือจังหวัด ที่ ฉษ ๐๐๐๙/๑๙๙๒๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๖
และที่ ฉษ ๐๐๐๙/๒๑๕๒๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบและพิจารณากรณีเกี่ยวกับเรื่อง บริษัทสวนกิตติ จำกัด ขอรับใบอนุญาตทำไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็วภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบบและป่าลี้ด จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม ๕ แปลง ซึ่งป่าไม้เขตปราจีนบุรีได้ทำการสำรวจจนนับไม้และหากำลังผลิตไม้ในสวนป่าดังกล่าวแล้ว และจังหวัดเห็นว่าตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตทำไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๙ กำหนดให้กรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาสั่งอนุญาตทำไม้ดังกล่าว จึงขอให้กรมป่าไม้พิจารณาความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า การทำไม้ของบริษัทสวนกิตติ จำกัด เป็นกรณีที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าไม้โตเร็วภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีความประสงค์ตัดฟันไม้ในแปลงที่ได้รับอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้นจึงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่า หรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๑๕ กล่าวคือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกใบอนุญาตทำไม้ให้กับผู้รับอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) ยรรยง ถนอมพิชัย

(นายยรรยง ถนอมพิชัย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต

โทร. ๕๗๙-๔๘๕๓

๕๑๘

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า



ที่ กษ ๐๗๐๔.๐๓/ว ๒๔๐๘๖

กรมป่าไม้
๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๗

เรื่อง การทำไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่า ตามเงื่อนไขสัมปทานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แจ้งให้กรมป่าไม้ทราบว่า ในปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่าของ ออป. ที่ปลูกขึ้นตามเงื่อนไขสัมปทานต้องล่าช้า เนื่องจากกรมป่าไม้จะต้องออกใบอนุญาตให้ทำไม้ออกจากสวนป่า เมื่อตัดโค่นลงแล้วจะต้องนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดคำนวณค่าภาคหลวงก่อน และเมื่อเรียกเก็บเงินค่าภาคหลวงแล้วก็ต้องขอรับใบเบิกทางนำไม้เคลื่อนที่ด้วยทำให้ไม้ยูคาลิปตัสที่ตัดโค่นเสียน้ำหนัก (เพราะไม้แห้ง) ทำให้เสื่อมราคา ออป. จึงรายงานต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอผ่อนผันให้ทำไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่าของ ออป. ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

กรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้ว เห็นความจำเป็นของ ออป. ในกรณีที่ทำไม้ยูคาลิปตัสออกจากสวนป่าตามเงื่อนไขสัมปทานของ ออป. ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ในวันรับใบอนุญาตทำไม้ยูคาลิปตัสจากสวนป่า ซึ่งจังหวัดท้องที่จะออกใบอนุญาตตามกำลังผลิต ที่คำนวณได้ ให้ ออป. นำเงินที่คำนวณได้จากปริมาตรไม้ที่อนุญาต (หรือกำลังผลิต) ไปวางไว้ต่อจังหวัดในรูปของเงินมัดจำค่าภาคหลวง โดยจังหวัดจะนำฝากคลังเป็นเงินฝากประเภทเงินมัดจำค่าภาคหลวง เมื่อ ออป. ทำไม้ออกมาชำระค่าภาคหลวงคำนวณเป็นเงินได้เท่าใด จังหวัดจะออกใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงให้ โดย ออป. สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงไปขอรับใบเบิกทางนำไม้เคลื่อนที่ได้ทันที จนกว่าจะหมดสิ้นตามใบอนุญาต สำหรับการถอนเงินมัดจำค่าภาคหลวงมาชำระและส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน เป็นหน้าที่ของจังหวัดที่จะดำเนินการต่อไป

๒. การตรวจวัดเพื่อคำนวณค่าภาคหลวงไม้ยูคาลิปตัส ที่ทำออกจากสวนป่าตามใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๐๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ว่าด้วยการทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้

๒.๑ ถ้า ออป. ทำไม้ยูคาลิปตัสออกในรูปของไม้ท่อน แต่เป็นไม้ขนาดเล็กไม่สามารถจะถากหน้าเชิงประทับตราภาคหลวงได้ ก็ให้ตัดโค่นไม้และนำไม้ที่มีขนาดความโตความยาวใกล้เคียงกันแยกกองไว้เป็นกองๆ เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจวัดคำนวณค่าภาคหลวงสามารถตรวจวัดไม้ โดยหาตัวแทนของไม้ในกอง (หรือตัวกลาง) ตัวแทนของไม้นั้นปริมาตรเท่าใด ให้นำไปคูณจำนวนไม้ท่อนในกองทั้งหมดจะได้ปริมาตรออกมา เพื่อเรียกเก็บค่าภาคหลวงไม้ในรูปของไม้ท่อน พร้อมกันนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกไปตรวจวัดประทับตรา เพื่อคำนวณค่าภาคหลวงใช้ตรา ต. และ ภ.ล. ตีประทับไว้ที่หน้าตัดของไม้ท่อนที่สามารถจะประทับตราได้ให้ทั่วถึง

๕๑๙

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า





๒.๒ ถ้า ออป. ประสงค์จะทำออกในรูปของไม้พิน ก็ให้ตัดโคนและกองรวมกันเป็นกองๆ ที่สามารถจะตรวจวัดคำนวณค่าภาคหลวง ตามหลักเกณฑ์ของการตรวจวัดคำนวณค่าภาคหลวงไม้พิน (คือวัดขนาดความสูง x กว้าง x ยาว ของกองไม้พิน) พร้อมกันนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกไปตรวจวัดคำนวณ ค่าภาคหลวงไม้พินใช้ดวงตรา ต. และ ภ.ล. ตีประทับไม้ท่อนที่สามารถจะตีตราได้ไว้เป็นหลักฐานด้วย

๓. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดคำนวณค่าภาคหลวงไม้ได้ปริมาณเท่าใด ก็ให้จังหวัดออกใบเสร็จ รับเงินค่าภาคหลวงไม้ให้เจ้าหน้าที่ของ ออป. ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ ออป. สามารถนำใบเสร็จ รับเงินค่าภาคหลวงไปขอรับใบเบิกทางนำไม้หรือพินจำนวนนี้เคลื่อนที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดสั่งเจ้าหน้าที่ถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) ผ่อง เล่งอี้
(นายผ่อง เล่งอี้)
อธิบดีกรมป่าไม้

กองการอนุญาต
โทร. ๕๗๙๔๘๕๓



ที่ กษ ๐๗๓๒/๘๖๒๙

สำนักงานป่าไม้เขตสงขลา

ถนนรามวิถี อำเภอเมือง สข. ๙๐๐๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๖

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบไม้ที่จำเป็นต้องทำออก ในพื้นที่กรมชลประทานขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริท้องที่จังหวัดพัทลุง

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อ้างถึง หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ ๐๗๐๔.๕/๓๐๒๗๗ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาคำสั่งสำนักงานป่าไม้เขตสงขลา ที่ ๖๔/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
 ๒. สำเนาหนังสือจังหวัดพัทลุง ที่ พท ๐๐๐๙/๐๗๗๔๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
 ๓. สำเนาหนังสืออุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ ออป. ที่ กษ ๑๕๐๖/๘๒๔๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ที่ กษ ๐๗๐๔.๕/๓๐๒๗๖ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๖ เรื่อง กรมชลประทานขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่จังหวัดพัทลุง ให้เขตทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เขตขอเรียนว่า ได้รับหนังสือจังหวัดพัทลุง ที่ พท ๐๐๐๙/๐๗๗๔๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ และหนังสืออุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ ออป. ที่ กษ ๑๕๐๖/๘๒๔๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๖ ขอให้เขตส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจวัดประเภทไม้ที่จำเป็นต้องทำออกจากอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๐ หมวด ๔ ข้อ ๑๑ ซึ่งเขตได้พิจารณาแล้วเนื่องจากรายละเอียดเกี่ยวกับการทำไม้ ตามระเบียบดังกล่าว แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจไม้ยังไม่ชัดเจน ประกอบกับพื้นที่ที่กรมชลประทานไม่รับอนุญาต ตามมาตรา ๑๓ ทวิ มีพื้นที่มากถึง ๑,๕๐๐ ไร่ หากให้ตัดฟันรวมกองไว้แล้วไปทำการตรวจสอบ และจัดทำบัญชีไม้แจ้งจังหวัดพัทลุง เพื่อมอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำออก โดยไม่ต้องออกใบอนุญาตให้ทำไม้ เกรงว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำไม้นอกแปลงมาผสมได้ จึงได้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบไม้ที่จำเป็นต้องทำออก โดยอิงระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการสำรวจ และการทำไม้ในบริเวณป่าที่เปิดใช้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ตามรายละเอียดในสำเนาคำสั่งซึ่งแนบ

๕๒๑

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้และของป่า



มาพร้อมด้วยแล้ว จึงขอหารือว่า เป็นการถูกต้องหรือไม่ หรือจะสมควรดำเนินการประการใด โปรดแจ้งให้
เขตทราบโดยด่วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) สำราญ รักชาติ
(นายสำราญ รักชาติ)
ผู้ช่วยป่าไม้เขต รักษาราชการแทน
ป่าไม้เขตสงขลา

ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้
โทร. สงขลา (๐๗๔) ๓๒๓๓๐๖
โทรสาร. (๐๗๔) ๓๑๒๑๕๕

